



Mã: GBDA  
Thông qua: 6/26/08  
Sửa đổi/Tái thông qua: 6/12/12; 25/6/15; 24/10/19; 26/7/21; 1/9/21  
Mã số gốc: GBDA

## Vắt sữa mẹ tại nơi làm việc

Khi có thể, một nhân viên phải đưa ra thông báo hợp lý về ý định vắt sữa. Học khu sẽ cung cấp cho người lao động một khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý để vắt sữa mỗi khi nhân viên có nhu cầu vắt sữa. Nếu khả thi, nhân viên sẽ nghỉ cùng lúc với thời gian nghỉ ngơi hoặc thời gian ăn do học khu quy định.

Học khu sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp một địa điểm, ngoài nhà vệ sinh công cộng hoặc nhà vệ sinh, gần khu vực làm việc của nhân viên, nơi nhân viên có thể vắt sữa một cách riêng tư, che khuất tầm nhìn và không bị xâm nhập bởi các nhân viên khác hoặc công chúng. "Khoảng cách gần" có nghĩa là trong khoảng cách đi bộ từ khu vực làm việc của nhân viên mà không rút ngắn đáng kể thời gian nghỉ ngơi hoặc bữa ăn. Nếu một địa điểm riêng không gần khu vực làm việc của nhân viên, học khu có thể không bao gồm thời gian di chuyển đến và đi từ địa điểm đó như một phần của thời gian nghỉ ngơi.

Một nhân viên vắt sữa trong giờ làm việc có thể sử dụng tủ lạnh có sẵn để lưu trữ sữa đã vắt. Học khu phải cho phép nhân viên mang theo một hộp đựng thực phẩm cách nhiệt hoặc ngăn mát khác để làm việc để lưu trữ sữa đã vắt và đảm bảo có đủ không gian tại nơi làm việc để chứa hộp đựng thực phẩm cách nhiệt hoặc ngăn mát của nhân viên.

Chính sách này chỉ áp dụng cho nhân viên đang vắt sữa cho con của nhân viên từ 18 tháng tuổi trở xuống.

Mỗi quản trị viên trang web phải chỉ định một vị trí trong địa điểm làm việc để nhân viên sử dụng để vắt sữa và phải báo cáo vị trí của phòng được chỉ định cho giám đốc điều hành nhân sự.

Các địa điểm sau đây đã được xác định ở mỗi cơ sở để biểu hiện sữa:

### Trường trung học phổ thông

Trường trung học Adrienne C. Nelson - phòng A19 trong văn phòng chính

Trường trung học Clackamas - phòng để áo khoác khán phòng

Trường trung học Milwaukie / MAA, phòng của đội trong phòng thay đồ nữ

Trường trung học Putnam, văn phòng riêng tại Trung tâm Hướng nghiệp và văn phòng riêng trong phòng thay đồ nữ

Trung tâm Sabin-Schellenberg, Cơ sở phía Nam - phòng hội nghị tại văn phòng chính / chung; nếu không có sẵn thì bất kỳ văn phòng quản trị viên nào

Trung Tâm Sabin-Schellenberg, Cơ Sở Bắc - Phòng Điều dưỡng Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em PACE

Land Lab – phòng thay đồ

New Urban High School, văn phòng riêng ở tầng một đối diện với cánh tư vấn

### Trường Trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở Happy Valley, phòng 117

Trường trung học cơ sở Rock Creek, phòng lưu trữ sinh viên

Trường trung học cơ sở Rowe, phòng 026

Trường trung học cơ sở Alder Creek, khóa văn phòng trong phòng thay đồ nữ.

### Trường tiểu học

Ardenwald, phụ lục thư viện

Bilquist, văn phòng nhỏ / phòng hội nghị trong thư viện

Beatrice Morrow Cannady, bất kỳ phòng hội nghị nào

Happy Valley, phòng hội nghị trên lầu, phòng 204; phòng hội nghị tầng dưới, phòng E104

Lewelling, phòng 18A

Linwood / Sojourner, văn phòng trung tâm truyền thông

Milwaukie / El Puente, tủ lưu trữ lớn ở tầng dưới

Mount Scott, phòng hội nghị trong văn phòng

Oak Grove, phòng hội nghị trong văn phòng chính

Oregon Trail, tủ lưu trữ văn phòng hoặc văn phòng hiệu trưởng

Riverside, văn phòng hiệu trưởng, phòng y tế hoặc phòng hội nghị ở tầng dưới

Scouters Mountain, văn phòng-phòng 221

Spring Mountain, phòng hội nghị văn phòng chính, hoặc phòng liền kề với văn phòng hiệu trưởng

Sunnyside, phòng hội nghị B-Wing (cuối Hội trường B)

Verne Duncan, phòng hội nghị 122 và 222

View Acres, văn phòng riêng trong thư viện hoặc phòng hội nghị của văn phòng phía trước

Whitcomb, văn phòng trong thư viện, phòng 151a

### Trường bán công

Trường Bán công Cascade Heights, phòng nghi có khóa, phòng thí nghiệm khoa học hoặc văn phòng hiệu trưởng

Clackamas Middle College, văn phòng riêng phía ngoài phòng chờ nhân viên

Clackamas Web Academy, khu vực văn phòng riêng ngoài phòng nghỉ

### Các phòng ban cấp huyện

Hành chính, phòng hội nghị 105, hoặc phòng hội nghị nhân sự 118

Trái phiếu, khu vực bếp với cửa an toàn ra khỏi phòng hội nghị B

Campbell, Tòa nhà E, văn phòng kết nối với phòng liền kề trung tâm truyền thông

Trung tâm phân phối, văn phòng riêng

Vận hành cơ sở, phòng hội nghị trong cửa hàng bảo trì

Dịch vụ dinh dưỡng, bất kỳ văn phòng giám đốc hoặc phòng hội nghị nào

Dịch vụ Công nghệ & Thông tin, văn phòng ngoài khu vực chung trên lầu.

Giao thông, phòng hội nghị quản trị viên

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Wichita, bất kỳ văn phòng giám đốc hoặc phòng hội nghị nào

Chính sách này và danh sách các địa điểm được chỉ định được công bố trong Sổ tay về Kỳ vọng của Nhân viên và Thông báo Quan trọng. Danh sách các địa điểm được chỉ định cũng có sẵn theo yêu cầu tại văn phòng chính của mỗi cơ sở trường học và trong văn phòng trung tâm của học khu. Giám đốc điều hành nhân sự sẽ cập nhật các địa điểm được liệt kê trong chính sách này khi cần thiết. Bộ phận nhân sự có thể được tư vấn bởi nhân viên và quản trị viên trang web về việc tuân thủ ORS 653.077.

## KẾT THÚC CHÍNH SÁCH

---

(Các) tài liệu tham khảo pháp lý:

[ORS 243.650](#)  
[ORS 653.077](#)

[ORS 653.256](#)  
[OAR 839-020-0051](#)

**Tham chiếu chéo:**

GCBD / GDBD - Nghỉ phép và vắng mặt  
GCBDD/GDBDD - Thời gian ốm đau